



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๑	นางสาวอัมพร เอี่ยมสอาด	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพว. ๒๐๕)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพว. ๒๐๕)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี สำนักการแพทย์
๒	นางสาวปาริชาติ ทางดอน	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๔๒๐)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๔๒๐)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสาวสุภาพร กรศักดิ์)

รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวอัมพร เอี่ยมสอาด

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพว. ๒๐๕)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๑๒ ปี ๕ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๖ ต.ค. ๒๕๖๓)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการ เป็นเวลา ๙ ปี ๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๖ ต.ค. ๒๕๖๓)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๑๒ ปี ๕ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๖ ต.ค. ๒๕๖๓)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๐๑๑๒๐๐๘๐๔</p>
<p>๒. การพิจารณาคูณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๗๙</p>
<p>๓. อื่น ๆ (ระบุ).....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวอัมพร เอี่ยมสอาด

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพว. ๒๐๕)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดสลายต้อกระจกและเปลี่ยนใส่เลนส์แก้วตาเทียม

(phacoemulsification with Intraocular lens)

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๓ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ ๗๒ ปี สถานภาพสมรส คู่ อาชีพแม่บ้าน เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ อาศัยอยู่กับบุตร HN ๑๓๒๕/๖๑ AN ๓๒๑๕/๖๑ อาการสำคัญที่นำมา แพทย์นัดมานอนโรงพยาบาลเพื่อทำการผ่าตัดต้อกระจก ประวัติการเจ็บป่วย มีอาการตามัวทั้ง ๒ ข้างประมาณ ๒ ปี ๒ เดือนก่อนมาโรงพยาบาล มีอาการตาชวามัวมากขึ้น ได้มารับการรักษาในโรงพยาบาลแพทย์วินิจฉัยเป็นต้อกระจกที่ตาขวา ผลตรวจการมองเห็น (Visual acuity) ตาขวา ๒๐/๒๐๐ แนะนำให้รักษาโดยการผ่าตัด ผู้ป่วยปฏิเสธโรคประจำตัว ปฏิเสธแพ้ยาและอาหาร ผู้ป่วยมารักษาตัวในโรงพยาบาลที่หอผู้ป่วยพิเศษ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อเตรียมผ่าตัดสลายต้อกระจกและเปลี่ยนใส่เลนส์แก้วตาเทียม (phacoemulsification with Intraocular lens) ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ จากการประเมินสภาพแรกพบ ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี ช่วยเหลือตัวเองได้ อุณหภูมิร่างกาย ๓๖.๘ องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของชีพจร ๗๒ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๑๘ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๔๒/๙๑ มิลลิเมตรปรอท รูม่านตา (Pupil) มีขนาด ๓ มิลลิเมตร ตอบสนองต่อแสง ทั้งสองข้าง จากการพูดคุยสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและญาติ พบว่า ผู้ป่วยและญาติขาดความรู้ในการปฏิบัติตัวก่อนผ่าตัด อธิบายให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวก่อนผ่าตัด วิธีการผ่าตัด คำแนะนำในการเตรียมตัวด้านร่างกาย ได้แก่ การสระผมคืนก่อนผ่าตัดหรือเช้าวันผ่าตัด การทำความสะอาดใบหน้าเช้าวันผ่าตัด ขั้นตอนการหยอดตาเพื่อขยายรูม่านตาก่อนการผ่าตัด วัดความดันโลหิตขณะหยอดตาขยายรูม่านตา ไม่ต้องงดน้ำและอาหาร ถอดฟันปลอมของมีค่าทุกชนิดก่อนไปห้องผ่าตัด เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยและญาติซักถามข้อสงสัยตอบคำถามพร้อมทั้งให้กำลังใจ ผู้ป่วยและญาติเข้าใจ สิ้นหนังกังวลลดลง วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เริ่มหยอดตาขยายรูม่านตาเวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา หยอดตาครบเวลา ๐๗.๕๕ นาฬิกา ประเมินการขยายของรูม่านตาหลังหยอดตาพบรูม่านตาขยาย ๘ มิลลิเมตร จึงส่งผู้ป่วยไปห้องผ่าตัดเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดสลายต้อกระจกและเปลี่ยนใส่เลนส์แก้วตาเทียม ได้รับการผ่าตัดนาน ๒๐ นาที โดยวิธีระงับความรู้สึกเฉพาะที่ ในระหว่างการผ่าตัด สัญญาณชีพปกติ ไม่พบภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด กลับจากห้องผ่าตัดเวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี ปิดตาข้างขวาด้วย eye pad และครอบด้วย eye shield วัดสัญญาณชีพ อุณหภูมิร่างกาย ๓๖.๖ องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของชีพจร ๖๔ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๔๙/๙๐ มิลลิเมตรปรอท หลังผ่าตัดพบว่า ผู้ป่วยมีความบกพร่องในการดูแลตนเองเนื่องจากถูกปิดตาข้างขวาที่ผ่าตัดไว้ สอน-สาธิตวิธีการใช้ครั้งให้ผู้ป่วยและญาติเมื่อต้องการขอ

ความช่วยเหลือจากพยาบาล ทุกครั้งที่ให้การพยาบาลต้องแจ้งให้ผู้ป่วยและญาติทราบทุกครั้ง ผู้ป่วยอาจเกิดอาการปวดตาเนื่องจากมีการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อตาหลังผ่าตัด ประเมินอาการปวด พบผู้ป่วยไม่มีอาการปวดตา Pain score ๐ คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) ผู้ป่วยอาจเกิดความดันในลูกตาสอง แผลเย็บฉีกขาดเลือดออกในช่องม่านตาเนื่องจากผู้ป่วยนอนตะแคงขวาทันทีที่ลงเตียง จัดทำให้ผู้ป่วยนอนหงายหลังผ่าตัด แนะนำให้นอนตะแคงทับข้างที่ผ่าตัด หลีกเลี่ยงการไอจามแรงๆ การก้มศีรษะต่ำกว่าระดับเอว การเบ่งถ่าย อุจจาระ การสั่งน้ำมูกๆขณะแปรงฟัน ห้ามรับประทานอาหารที่กรอบแข็งๆเหนียวๆเคี้ยวยาก แนะนำวิธีการทำความสะอาดใบหน้าโดยใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดทำความสะอาดเพื่อไม่ให้น้ำเข้าตา ห้ามเปิดตาเอง ห้ามใช้นิ้วแหยงตาหรือขยี้ตาเพื่อป้องกันการติดเชื้อในลูกตา ผู้ป่วยและญาติสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำได้ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี ไม่พบปวดตา ประเมิน Pain score ๐ คะแนน ไม่มีไข้ อุณหภูมิร่างกาย ๓๖.๖ องศาเซลเซียส เปิดตาผู้ป่วยตามคำสั่งการรักษาของแพทย์ พบตาแดงเล็กน้อย มีสารคัดหลั่งสีเหลืองติดบน eye pad เล็กน้อย สอน สาธิตผู้ป่วยและญาติ เรื่องการล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังการเช็ดตา การเช็ดตาแบบวิธีปราศจากเชื้อโรค วิธีการหยอดตา ผู้ป่วยไม่พบการอักเสบบวมแดงที่ดวงตา เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ส่งผู้ป่วยไปตรวจตาที่ห้องตรวจจักษุ แพทย์ตรวจอาการแล้วอนุญาตให้กลับบ้านได้ ให้คำแนะนำก่อนกลับบ้านแก่ผู้ป่วยและญาติเรื่องการปฏิบัติตัวเมื่ออยู่บ้าน การเช็ดตา หยอดตา ป้ายตา ด้วยวิธีปราศจากเชื้อ เช็ดตาอย่างน้อยวันละ ๑ ครั้ง อาการผิดปกติที่ต้องมาพบแพทย์ทันทีก่อนนัด การมาตรวจตามนัดในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ นาฬิกา ที่คลินิกจักษุ รวมระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล ๓ วัน ผู้ขอรับ ประการประเมินได้ศึกษา ให้การพยาบาล ติดตามเยี่ยมและประเมินผลการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดสลายต้อกระจกและเปลี่ยนใส่เลนส์แก้วตาเทียมทั้งหมด ๓ ครั้ง ในระหว่างรับไว้ในการดูแล พบว่าผู้ป่วยมีปัญหาทางการพยาบาลทั้งหมด ๗ ปัญหา ซึ่งปัญหาทั้งหมดได้รับการแก้ไขหมดไปแล้ว ผู้ป่วยและญาติมีความเข้าใจ ในการปฏิบัติตัว คลายความวิตกกังวล ไม่พบภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด กลับบ้านได้อย่างปลอดภัย มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตัวเมื่อกลับบ้าน สามารถปฏิบัติตามคำแนะนำได้ถูกต้อง

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ พัฒนาสื่อการสอนผู้ป่วยและญาติเรื่องการปฏิบัติตัวก่อนและหลังการผ่าตัดสลายต้อกระจกและเปลี่ยนใส่เลนส์แก้วตาเทียม (phacoemulsification with Intraocular lens) โดยใช้คิวอาร์โค้ด วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติ สามารถปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัดสลายต้อกระจกและเปลี่ยนใส่เลนส์แก้วตาเทียมได้ถูกต้อง ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน

๒. ผู้ป่วยและญาติเกิดความพึงพอใจในการมารับบริการ

๓. มีคิวอาร์โค้ดสอนเรื่องการปฏิบัติตัวก่อนและหลังการผ่าตัดสลายต้อกระจกและเปลี่ยนใส่เลนส์แก้วตาเทียมในหน่วยงาน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ เข้าใจการในปฏิบัติตัวก่อนและหลังการผ่าตัดสลายต้อกระจกและเปลี่ยนใส่เลนส์แก้วตาเทียมได้อย่างถูกต้อง ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน

๒. ผู้ป่วยและญาติเกิดความพึงพอใจต่อการสอนผ่านคิวอาร์โค้ด

๓. พยาบาลในหน่วยงานมีความพึงพอใจในการใช้คิวอาร์โค้ดสอนผู้ป่วยและญาติเรื่องการปฏิบัติตัว ก่อนและหลังการผ่าตัดสลายต่อกระดูกและเปลี่ยนใส่เลนส์แก้วตาเทียม